



ประกาศ บริษัท ดับบลิวเอชเอ จีซี โลจิสติกส์ จำกัด

ที่ 2 /2568

เรื่อง นโยบายคุณภาพ ความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม อนุรักษ์พลังงาน
การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ และความปลอดภัยด้านอาหาร

บริษัท ดับบลิวเอชเอ จีซี โลจิสติกส์ จำกัด (บริษัทฯ) มีความมุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศในการดำเนินธุรกิจด้านโลจิสติกส์แบบครบวงจร โดยได้กำหนดวิสัยทัศน์ (Vision) คือ Partner of choice for Better Logistics Solution in Chemical Industry เพื่อมุ่งเน้นการให้บริการที่สามารถตอบสนองความต้องการและคาดหวังของลูกค้าที่มีความซับซ้อนมากขึ้น พัฒนาไปสู่การเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม ควบคู่ไปกับการมีความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม โดยได้ปฏิบัติและคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างสมดุล ส่งเสริมการจัดการองค์ความรู้พัฒนาสู่ความยั่งยืน และมีการพัฒนาประสิทธิภาพผลการดำเนินงานด้านคุณภาพ ความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม อนุรักษ์พลังงาน ความต่อเนื่องทางธุรกิจ และความปลอดภัยด้านอาหารอย่างต่อเนื่อง นโยบายฉบับนี้ ครอบคลุมการดำเนินงานทั้งหมดของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับผู้บริหาร พนักงาน บุคคลที่เกี่ยวข้องทุกระดับ ผู้ค้าและผู้รับเหมาทุกคน ดังนี้

- 1) ปฏิบัติตามกฎหมายด้านความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์ และการจัดการพลังงาน ความต่อเนื่องทางธุรกิจ และความปลอดภัยด้านอาหาร รวมถึงมาตรฐานต่าง ๆ ตลอดจน ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยถือเป็นบรรทัดฐานขั้นต้น
- 2) บริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร ด้วยเครื่องมือการบริหารคุณภาพ การจัดการความรู้ และการเพิ่มผลผลิต เพื่อตอบสนองความพึงพอใจลูกค้า บูรณาการระบบการจัดการ และนำเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติมาประยุกต์ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ
- 3) ให้บริการบรรจุ จัดเก็บ และจัดส่งสินค้า ที่มีคุณภาพ ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ สอดคล้องตามกฎหมาย ตอบสนองข้อกำหนดและสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า
- 4) บริหารความเสี่ยง เพื่อป้องกันอันตราย ความสูญเสียจากอุบัติเหตุ ความเสียหายต่อทรัพย์สิน การบาดเจ็บ การเจ็บป่วยจากการทำงาน ของกระบวนการให้บริการ ใส่ใจในเรื่องอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี ส่งเสริมสุขภาพ เสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย และความสุขในการทำงาน
- 5) ตระหนักถึงภัยคุกคามด้านความมั่นคง และบริหารจัดการเหตุฉุกเฉินเพื่อปกป้องชีวิต ทรัพย์สิน ข้อมูลและความต่อเนื่องทางธุรกิจขององค์กร

- 6) ชี้บ่ง ประเมิน วิเคราะห์ จัดลำดับความสำคัญของประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม และจัดทำแผนการดำเนินงาน เพื่อป้องกัน และบรรเทาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศ คงไว้ซึ่งความหลากหลายทางชีวภาพ โดยเน้นการปรับปรุง และป้องกันที่แหล่งกำเนิด มุ่งเน้นให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้พลังงาน ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน ตามแนวเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ตลอดจนเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมุ่งสู่เป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ภายในปี พ.ศ. 2593 และเสริมสร้างวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมให้กับพนักงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- 7) จัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ พัฒนาและสนับสนุนนวัตกรรมที่มีคุณภาพ มีความปลอดภัย ประสิทธิภาพด้านพลังงาน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ผู้บริหาร พนักงาน บุคคลที่เกี่ยวข้องทุกระดับ ผู้ค้า และผู้รับเหมาทุกคนจะต้องมีความรับผิดชอบในการดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าประสงค์ของบริษัท ทั้งยังเป็นแบบอย่างในการพัฒนาและธำรงไว้ซึ่งระบบการจัดการคุณภาพ ความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม อนุรักษ์พลังงาน ความต่อเนื่องทางธุรกิจ และความปลอดภัยด้านอาหาร โดยการสนับสนุนข้อมูลสารสนเทศและทรัพยากรอย่างเพียงพอ รวมทั้งส่งเสริมการให้คำปรึกษาและการมีส่วนร่วมของผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง พนักงาน บุคคลที่เกี่ยวข้องทุกระดับ ผู้ค้า และผู้รับเหมาทุกคนมีส่วนร่วมในการนำนโยบายไปปฏิบัติ ผ่านการฝึกอบรม รวมถึงสื่อสารให้เกิดความร่วมมือภายในและระหว่างองค์กร เพื่อความยั่งยืนขององค์กรต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ 23 เมษายน 2568



(นายศิริพล อมรศักดิ์ยะ)

กรรมการผู้จัดการร่วม